

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TỈNH HÀ GIANG
ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **46** /BC-QLTT2

Vị Xuyên, ngày **28** tháng 03 năm 2023

V/v giả danh công chức QLTT để gọi điện lừa đảo
cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Vị Xuyên

Kính gửi:

- Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang.
- Lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2, nhận được tin người dân báo thời gian Tết âm lịch 2023, có đối tượng gọi điện nhân danh cán bộ Quản lý thị trường thông báo là kiểm tra và đòi xin tiền, Sau khi nhận được thông tin Đội QLTT số 2 đã đến nhà Bà Thúy để xác minh thông tin cụ thể như sau :

Hộ kinh doanh Hoàng Thị Thúy Thôn Tân Tiến, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại **0988243298**, gọi vào số máy cá nhân của Bà Thúy và xưng danh là cán bộ Quản lý thị trường Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, là nhân viên của đồng chí Thiện và thông báo chuẩn bị Tết sẽ kiểm tra và yêu cầu chuyển tiền hỗ trợ và gửi cho Bà Thúy số tài khoản ngân hàng MB (Ngân hàng Quân đội) **8200128392007** mang tên **Nguyen Tien Hien**, do lo sợ và tin là thật Bà Thúy đã chuyển tiền vào số tài khoản trên 1.000.000 đồng (*một triệu đồng*). Sau đó bà Thúy mới hỏi người quen xem Đội QLTT Vị Xuyên có ai tên Hien không thì biết không có ai tên như vậy và mới biết bị lừa và giờ mới thông tin đến Đội QLTT số 2.

Để kịp thời ngăn chặn các hành vi lợi dụng cơ quan chức năng để hù dọa các tổ chức, cá nhân kinh doanh, Đội Quản lý thị trường số 2 báo cáo Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên biết và có hướng cảnh báo và để kịp thời thông báo cho người dân nắm được thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo, nhằm tránh những hiểu lầm của người dân với các lực lượng chức năng thi hành công vụ trên địa bàn, làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của Lực lượng Quản lý thị trường trong mắt người kinh doanh.

Đội Quản lý thị trường kính đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Thông tin đến Công an tỉnh Hà Giang để điều tra, xác minh đối tượng lừa đảo trên để kịp thời ngăn chặn và xử lý, (*qua gọi số máy trên hiện vẫn đang mở liên lạc*).

Đội Quản lý thị trường số 2 trân trọng Báo cáo./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục QLTT tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, Ioffice.



Nguyễn Xuân Thực